

Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 13: Xu hướng Dịch chuyển Sản xuất sang Việt Nam - Cơ hội cho Lĩnh vực Điện - Điện tử

Sáng ngày 21/5/2020, Đại học Duy Tân đã phát sóng trực tiếp Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 13 với chủ đề: **Xu hướng dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam - Cơ hội cho lĩnh vực Điện-Điện tử**. Tham gia tư vấn và giải đáp thắc mắc tại buổi Livestream có: TS. Hà Đắc Bình - Trưởng khoa Điện-Điện tử, TS. Thân Hồng Phúc - Phó Trưởng khoa Điện-Điện tử, ThS. Ngô Lê Minh Tâm - Quyền Trưởng Bộ môn Hệ thống số, ThS. Võ Minh Thông - Trưởng Chương trình Quốc tế Purdue, anh Đặng Bá Khắc Triều - Giám đốc Điều hành Công ty NTT Data Đà Nẵng.



Các cán bộ, giảng viên và khách mời của Đại học Duy Tân trong Livestream Tư vấn tuyển sinh số 13

Thời gian vừa qua, cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ “nổ ra” khiến nhiều mặt hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc bị đánh thuế cao hơn. Nhiều “ông lớn” đã xem xét việc chuyển dời “đại bản doanh” từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 là “chất xúc tác” đẩy nhanh hơn tiến độ dịch chuyển các công xưởng sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Do vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ nhằm đón làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia lân cận.

Câu hỏi đầu tiên với những thắc mắc liên quan đến các chuyên ngành đang được đào tạo tại **khoa Điện-Điện tử** của Đại học Duy Tân được TS. Hà Đắc Bình - Trưởng khoa Điện-Điện tử giải đáp cụ thể. Theo đó, các ngành nghề đang được đào tạo tại khoa Điện-Điện tử của Đại học Duy Tân bao gồm: Điện tự động, Hệ thống nhúng, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và 2 chuyên ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế của trường Đại học Purdue Northwest (Mỹ) là: Cơ điện tử chuẩn PNU, Điện-Điện tử chuẩn PNU. Tất cả những ngành nghề do Khoa đào tạo đều hướng đến mục tiêu “đón bắt” những xu hướng dịch chuyển sản xuất trên thế giới sang thị trường Việt Nam.



TS. Hà Đắc Bình - Trưởng khoa Điện-Điện tử giải đáp thắc mắc của các bạn thí sinh

Chia sẻ về sự khác biệt của chương trình quốc tế và chương trình thường đã được ThS. Võ Minh Thông - Trưởng Chương trình quốc tế Purdue chia sẻ: “Đại học Purdue Northwest là 1 trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ chuyên về đào tạo các ngành công nghệ, kỹ thuật như: Công nghệ Thông tin, Xây dựng, Cơ Điện-Điện tử, Công nghệ Sinh học,... Hiện tại, khoa Điện-Điện tử của Đại học Duy Tân đang đào tạo 2 chuyên ngành theo chuẩn quốc tế của trường Đại học Purdue Northwest là: Cơ điện tử chuẩn PNU, Điện-Điện tử chuẩn PNU. Sự khác biệt về đào tạo giữa chương trình quốc tế và chương trình thường của khoa là: hầu hết các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành của chương trình quốc tế đều được chuyển giao trực tiếp từ Đại học Purdue Northwest từ chuẩn đầu ra đến đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo,... Hàng năm, nhiều đoàn cán bộ, giảng viên của khoa Điện-Điện tử trực tiếp sang Đại học Purdue Northwest để tập huấn, học hỏi kinh nghiệm từ các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ trường bạn. Ngược lại, hàng năm Đại học Purdue Northwest cũng cử những giảng viên của mình sang giảng dạy tại Đại học Duy Tân. Do vậy, sinh viên theo học chương trình này sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếp cận, học tập cùng với nhiều chuyên gia trong ngành.”

Quan tâm đến cơ hội của các bạn nữ khi đăng ký theo học **các chuyên ngành của khoa Điện-Điện tử** của Đại học Duy Tân, TS. Thân Hồng Phúc cho biết: *“Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều đang có xu hướng đa dạng hóa môi trường công sở nên nhu cầu tuyển dụng ngành Điện-Điện tử dành cho vị trí nữ ngày càng tăng lên. Vì vậy, các bạn nữ yêu thích ngành Điện-Điện hãy mạnh dạn đăng kí theo học. Việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng vững vàng cùng với kỹ năng ngoại ngữ tốt thì sẽ có nhiều hơn các cơ hội việc làm.”*

Không chỉ đặt câu hỏi trực tiếp trên Livestream, nhiều bạn trẻ và phụ huynh có thắc mắc về thông tin tuyển sinh cũng đã gửi inbox cho Fanpage của Đại học Duy Tân để được các cán bộ tư vấn tuyển sinh của nhà trường tư vấn cụ thể.

Livestream Tư vấn tuyển sinh số 14 với chủ đề Khởi nghiệp từ văn hóa: giáo dục, hội nhập và bản sắc sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 8h45 ngày 30/5/2020 trên Fanpage của Đại học Duy Tân. Cùng theo dõi những chia sẻ cũng như giải đáp thắc mắc từ phía các thầy cô Đại học Duy Tân để có những sự chọn về ngành nghề phù hợp với bản thân nhé!

(Truyền Thông)